



ประจำวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559

เอกอัครราชทูตสหพันธรัฐรัสเซียประจำประเทศไทยเข้าเยี่ยมคารวะประธานศาลฎีกา



เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 นายวีระพล ตั้งสุวรรณ ประธานศาลฎีกา ให้การต้อนรับ H.E. Mr. Kirill Barsky เอกอัครราชทูตสหพันธรัฐรัสเซียประจำประเทศไทย ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะประธานศาลฎีกา เพื่อแนะนำตัวตามพิธีทางการทูต และหารือเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนการเยือนระหว่างคณะผู้แทนศาลฎีกาของทั้งสองประเทศในอนาคต รวมไปถึงความร่วมมือด้านกฎหมายระหว่างสหพันธรัฐรัสเซียและประเทศไทย ณ ห้องรับรองของประธานศาลฎีกา อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ชั้น 9

ความคืบหน้าการเบิกจ่ายเงินโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลฎีกา



สำนักบริหารทรัพย์สิน แจ้งว่า เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559 สำนักงบประมาณ โดยนายเกริกพงษ์ เกสรทอง ผู้อำนวยการจัดทำงานประมาณองค์การบริหารรูปแบบพิเศษและรัฐวิสาหกิจ ได้เข้าตรวจความคืบหน้าการเบิกจ่ายเงินโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลฎีกา โดยสำนักงานศาลยุติธรรมมอบหมายให้นายเดชา อัครวิงศ์ไพศาล ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์ประจำสำนักประธานศาลฎีกา นางกมลทิพย์ กรวิจิตรกุล รองเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม และคณะเข้าร่วมประชุมชี้แจงปัญหาและอุปสรรค รวมถึงตอบข้อซักถามและนำคณะเข้าตรวจสอบผลการดำเนินการก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลฎีกาจนเป็นที่น่าพอใจ และจะนำไปชี้แจงแก่ผู้บริหารสำนักงบประมาณและผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไป

ความคืบหน้าการจัดตั้งศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ

สำนักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม แจ้งความคืบหน้าการจัดตั้งศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ ว่า คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบหลักการร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. ... ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอ และส่งร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวให้สมานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการวิสามัญ สมานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) โดยสำนักงานศาลยุติธรรมมีกำหนดเปิดทำการศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบประมาณเดือนตุลาคม 2559 ทั้งนี้ หากมีความคืบหน้าจะแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไป

กำหนดการแข่งขันกีฬาวันสถาปนาศาลยุติธรรม วันที่ 23 เมษายน 2559

คณะกรรมการอำนวยการจัดงานวันสถาปนาศาลยุติธรรม กำหนดจัดงานสัปดาห์วันสถาปนาศาลยุติธรรม ระหว่างวันที่ 18 – 23 เมษายน 2559 ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดทำกำหนดการในกิจกรรมด้านต่างๆ สำหรับการแข่งขันทัวร์นาเมนต์กีฬากลางแจ้ง มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร จัดให้มีการแข่งขันทัวร์นาเมนต์กีฬากลางแจ้ง ประกอบด้วย ฟุตบอลชาย 7 คน วอลเลย์บอล (ทีมชายและทีมหญิง) เปตอง (ทีมชายและทีมหญิง) กีฬามหาสนุก และการประกวดกองเชียร์ (ตัดสินโดยกรรมการจากมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม) ทั้งนี้ คณะทำงานฝ่ายกีฬาและกองเชียร์ได้แบ่งทีมในการแข่งขันเป็น 7 ทีม ดังนี้

- ทีมที่ 1 ประกอบด้วย ทีมจากศาลอาญา สำนักงานศาลยุติธรรม (เฉพาะที่ตั้งอยู่ในอาคารศาลอาญา และอาคารจตุรถยนต์) และศาลอุทธรณ์ภาค 1
- ทีมที่ 2 ประกอบด้วย ทีมจากศาลแพ่ง และศาลภาษีอากรกลาง
- ทีมที่ 3 ประกอบด้วย ทีมจากศาลอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์ภาค 7 สถาบันวิจัยและพัฒนาคดี สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมและผู้ช่วยผู้พิพากษาที่อยู่ระหว่างการอบรมที่สถาบันฯ
- ทีมที่ 4 ประกอบด้วย ทีมจากศาลแพ่งธนบุรี ศาลอาญาธนบุรี และศาลอุทธรณ์ภาค 9
- ทีมที่ 5 ประกอบด้วย ทีมจากศาลแพ่งกรุงเทพใต้ และศาลอาญกรุงเทพใต้
- ทีมที่ 6 ประกอบด้วย ทีมจากศาลฎีกา สำนักประธานศาลฎีกา ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง และศาลแรงงานกลาง
- ทีมที่ 7 ประกอบด้วย ทีมจากศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง ศาลล้มละลายกลาง สำนักคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม สำนักคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม และสำนักคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม

ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ “คุยกันนอกศาล”

กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ “คุยกันนอกศาล” ออกอากาศทางสถานีวิทยุรัฐสภา F.M. 87.5 MHz ทุกวันเสาร์ ระหว่างเวลา 20.00 – 21.00 น. สำหรับวันเสาร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2559 เป็นการนำเสนอเรื่อง “เขตอำนาจศาลเกี่ยวกับคำวินิจฉัยอนุญาโตตุลาการ” โดยนายธวัชชัย พาณิชยสกุลชัย ผู้พิพากษาศาลชั้นต้นประจำกองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

ท่านที่ต้องการรับข่าวสารศาลทาง e-mail

ขอให้แจ้ง e-mail ของท่านไปที่

newscoj@gmail.com

